

ไทยคม แต่งตั้ง "อนันต์ แก้วร่วมวงศ์" เป็น CEO คนใหม่

นันทบุรี, 29 มีนาคม 2561: บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) ประกาศแต่งตั้ง นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท แทน นายไพบุลย์ ภาณุวัฒน์วงศ์ ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวว่า "ในนามคณะกรรมการ ผมมีความยินดีและขอต้อนรับ คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ สู่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในสายธุรกิจเทคโนโลยีที่รอบด้าน ทำให้คุณอนันต์เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในบทบาทผู้นำองค์กร ที่จะนำพาไทยคมให้ประสบความสำเร็จ และก้าวข้ามความท้าทายใหม่ๆ ในช่วงเวลาที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและบริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น"

"ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความขอบคุณ คุณไพบุลย์ ในการทำงานอย่างทุ่มเท ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบริษัทตลอดระยะเวลาที่มากกว่า 25 ปีที่ผ่านมา จนทำให้ไทยคมเป็นบริษัทดาวเทียมที่ได้รับการยอมรับและยกย่อง ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์นานับประการต่ออุตสาหกรรมดาวเทียมไทย รวมไปถึงในระดับโลก ด้วยการสร้างดาวเทียมไอทีสตาร์ ซึ่งเป็นดาวเทียมบรรดแบรนต์ดวงแรกของโลก ซึ่งได้รับรางวัล '2006 Industry Innovator for Technology Development and Application' ซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมดีเด่นของวงการดาวเทียมโลก ประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน จากสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพดาวเทียมนานาชาติ (Society of Satellite Professionals International หรือ SSPI) แม้ในช่วงที่คุณไพบุลย์ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น เป็นช่วงเวลาที่ยุทธศาสตร์ดาวเทียมต้องประสบกับภาวะชะงักงัน แต่ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำ คุณไพบุลย์จึงได้ปรับกลยุทธ์ด้านการขายมุ่งไปยังตลาดเกิดใหม่ที่มีศักยภาพ รวมถึงประสบความสำเร็จในการปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องและสามารถรับมือภายใต้ช่วงเวลาแห่งความท้าทายในอุตสาหกรรมดาวเทียม ผมจึงขอขอบคุณอีกครั้ง และขอใช้โอกาสนี้ส่งกำลังใจให้คุณไพบุลย์ประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางของชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า" นายประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติม

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม คนใหม่ กล่าวว่า "ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ผมเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ และจะสานต่อความสำเร็จที่คุณไพบุลย์ได้สร้างไว้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผมเชื่อว่าการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนี้ จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของไทยคมได้ในอนาคต"

นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ปัจจุบัน อายุ 57 ปี มีประสบการณ์อันยาวนานกว่า 30 ปี ในสายธุรกิจเทคโนโลยีและโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชีย โดยได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มีความสำคัญหลายตำแหน่ง ก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม นายอนันต์ได้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ (ตั้งแต่ปี 2556 ถึง พ.ศ. 2561) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านไอทีชั้นนำของประเทศ นายอนันต์จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

###

MEDIA CONTACT:

สำนักสื่อสารองค์กร

สุจิตรา ยิ่งเพิ่มมงคล

กัณฐภรณ์ มณีภาค

0-2596-5060 Ext. 8493, 0990-045-045

0-2596-5060 Ext. 8407, 08-1346-5252

sujitray@thaicom.net

kanthamaneem@thaicom.net

PR-004/2561

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 ถนนรัตนวิบูลย์ ต.บางกระสอบ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

www.thaicom.net, www.ipstar.com

เกี่ยวกับไทยคม

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านการสื่อสารโดยเน้นสร้างการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายดาวเทียมทั้งบรอดแคสต์และบรอดแบนด์ ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำหน้า ความเป็นมืออาชีพของทีมงาน บริการที่หลากหลายครบวงจร และเทคโนโลยีที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จัดส่งดาวเทียมชั้นสูงโคจรแล้วทั้งสิ้นจำนวน 8 ดวง โดยมีดาวเทียมที่ยังคงให้บริการอยู่จำนวน 5 ดวง คือ ไทยคม 5 ไทยคม 6 ไทยคม 7 และล่าสุดคือดาวเทียมไทยคม 8 ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดแคสต์ ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณรายการโทรทัศน์ ครอบคลุมประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา อยู่ในตำแหน่งวงโคจรหลัก "Hot Bird" ที่ 78.5 องศาตะวันออก โดยมีจานหันเข้ารับสัญญาณจำนวนมาก นอกจากนี้ สำหรับการสื่อสารบรอดแบนด์ ดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) ซึ่งเป็นดาวเทียมบรอดแบนด์ดวงแรกของโลก ได้สนับสนุนโครงข่ายการสื่อสารด้วยปริมาณช่องสัญญาณที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม รวมถึงนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยีดาวเทียมที่โดดเด่นในระดับคุณภาพมาตรฐานโลก ด้วยแนวคิด "Connectivity for Sustainability" ไทยคมได้ให้บริการทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ และตอบไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ความรับผิดชอบต่อสังคมในการให้บริการติดต่อสื่อสารในภาวะปกติแล้ว ไทยคมยังมีจุดแข็งในการเชื่อมต่อการสื่อสารได้อย่างไร้รอยต่อ เช่นการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติหรือในพื้นที่เข้าถึงได้ยาก และทั้งหมดนั้น ถือเป็นความมุ่งมั่นของไทยคม ในการสร้างโอกาส สร้างอนาคต สู่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชีย ที่ยังคงความเป็นพลเมืองดีของสังคมไทยต่อไป

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2534 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "THCOM"

MEDIA CONTACT:**สำนักสื่อสารองค์กร**

สุจิตรา ยิ่งเพิ่มมงคล

กัณฐมณี มณีภาค

0-2596-5060 Ext. 8493, 0990-045-045 sujitray@thaicom.net0-2596-5060 Ext. 8407, 08-1346-5252 kanthamaneem@thaicom.net

PR-004/2561

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

63/21 ถนนรัตนวิบูลย์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

www.thaicom.net, www.ipstar.com